



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดการรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ได้พิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมเบื้องต้น จากประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษาและการเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และวิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากมีผู้ประสงค์จะทักท้วงให้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ภายใน ๗ วัน นับแต่รับทราบประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวณัชฎานุช สุดชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  
กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น

สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๔๐๐๑	นางสาวนิสากร เลิศภักดี	การประเมินด้านความสามารถการนิเทศการศึกษา ผู้ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ให้มาประเมิน ด้านความสามารถการนิเทศการศึกษา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพ.ขอนแก่น เขต ๓ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครดำเนินการจัดเตรียมแผนการนิเทศ เพื่อนำไปประกอบการประเมินด้านความสามารถ ในการนิเทศการศึกษา

